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รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลสงัคม 
สมัยสามัญ สมยัที ่3 ครัง้ที ่3 ประจำป ี ๒๕66 

วนัศุกร ์ที ่25 สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖6 
ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลสังคม  อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ ๘๐  พรรษา 

************************************************ 
ผู้มาประชุม 
               ชื่อ – สกุล    ตำแหนง่    ลงชื่อ 

๑. นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม      พลวัฒน์  เทือกทาคำ 
๒. นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม พงษ์ศิลป์  พวงเพชร 
๓. นายสนั่น   วานิลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  สนั่น          วานิลทิพย์ 
๔. นายขันตรี แสงตะวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ขันตรี  แสงตะวัน 
๕. นายสมบูรณ์   ริธรรมมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมบูรณ์   ริธรรมมา 
๖. นางกัลยาณ ี มีสติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  กัลยาณี   มีสติ 
๗. นายถาวร  ทองทาบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ถาวร  ทองทาบ 
๘. นายชัยวัฒน์ คำสรดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม     ชัยวัฒน์  คำสรดี 
๙. นายธีระยุทธ ขะพินิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ธีระยุทธ  ขะพินิจ 
๑๐. นายวิชัย  ลาอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  วิชัย  ลาอ่อน 
๑๑. นายรุ่งฤทธิ์ อ่ึงพวง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  รุ่งฤทธิ์  อ่ึงพวง 
๑๒. นายไตรรัตน์ ป่าเขือ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ไตรรัตน์  ป่าเขือ 
๑๓. ส.ต.ท.ประพล   มีสติ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสังคม  ส.ต.ท ประพล   มีสติ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ชื่อ – สกุล   ตำแหนง่             ลงชื่อ 

1. นายสุวิน  คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม  สุวิน   คำภาพงษา 
2. นายธันวา ลิธรรมมา รองนายกเทศมนตรี ฯ   ธันวา  ลิธรรมมา 
3. นายเสถียร มีมาดี  รองนายกเทศมนตรี ฯ   เสถียร  มีมาดี 
4. นายสงวน ทองทาบ เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ  สงวน  ทองทาบ 
5. นายอารักษ ์ คันธี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ  อารักษ์  คันธี  
6. นายคณิตกูล กรจักร์    รองปลัดเทศบาล ฯ   คณิตกูล  กรจักร์   
7. นางเสาวภา  ทุมไพร  หัวหน้าสำนักปลัด   เสาวภา  ทุมไพร 
8. นางสุพัตรา        ชานัย  ผู้อำนวยการกองคลัง   สุพัตรา          ชานัย 
9. นายธนกร        ธนนิติกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ธนกร            ธนนิติกุล 
10. นายจุติพงษ์       จินดาหอม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  จุติพงษ์          จินดาหอม 
11. นายสุริยันต์ ลิธรรมมา ผู้อำนวยการกองช่าง   สุริยันต์          ลิธรรมมา 
12. นายโสภณวิชญ์ สินเจริญไพบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           โสภณวิชญ์  สินเจริญไพบูลย์ 
13. นายณัฐพงษ์   อินทรแ์ขน นิติกรปฏิบัติการ    ณัฐพงษ์          อินทรแ์ขน 
14. นางสาวสุพัตรา   แสงพรหมชารี เจ้าพนักงานสาธารณสุข   สุพัตรา            แสงพรหมชารี 
15. นายสมพงษ ์ วงค์ตาเทพ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านเจื้อง   สมพงษ ์          วงค์ตาเทพ 
16. นางศรีประไพ จันทรประภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก้งไก่  ศรีประไพ      จันทรประภา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
เมื ่อได้เวลา ส.ต.ท.ประพล  มีสติ ปลัดเทศบาลตำบลสังคม ตรวจนับ         

องค์ประชุม ครบองค์ประชุม เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย 

ระเบยีบวาระที ่ ๑ 
 

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
สวัสดีท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 เป็นการประชุมเกี่ยวเนื่องจากการ
ประชุมสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ ่งที ่ประชุมสภา ฯ ได้มีมติร ับหลักการแห่งร่าง        
เทศบ ัญญัติ งบประมาณรายจ ่าย ฯ ในวาระร ับหล ักการ และสภาฯ ได ้แต ่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อทำหน้าที่รับและพิจารณาคำแปรญัตติแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ฯ จากสมาชิกสภา ฯ และผู้บริหาร โดยคณะกรรมการแปรญัตติ      
ได้รายงานผลการแปรญัตติต่อประธานสภาฯ และบรรจุเข้าวาระการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงท่านสมาชิกสภาฯ จะได้พิจารณาในลำดับต่อไปครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ 2 
 

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕66 ที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้วนั้น ผมขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา
ความถูกต้อง หากมีข้อแก้ไข ขอเชิญเสนอครับ  

นายพลว ัฒน ์  เท ือกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
มีท่านใดที่ต้องการแก้ไขหรือไม่ขอเชิญเสนอได้ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 โปรดใช้สิทธิ์ของท่านโดยการยกมือครับ 

 
มติที่ประชุมสภาฯ 

 
ที่ประชมุมมีตริบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลสงัคม สมัยประชมุสามัญ สมยั
ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงที่เป็น
เอกฉันท์   

ระเบียบวาระที่  3 
 

เรื่อง กระทู้ถาม 
  

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4 
 

เรื่อง  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 

นายพลว ัฒน ์  เท ือกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามมติที่ประชุมสภาฯ เมื่อคราวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 ท่าน       
เพื่อทำหน้าที่รับและพิจารณาคำแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารนั้น ผมขอให้
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ รายงานผลการดำเนินงานการแปรญัตติร ่าง           
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ที่ประชุมสภา ฯ 
รับทราบด้วยครับ  

นายชยัวฒัน ์ คำสรดี  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
(ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ) 

 
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายชัยวัฒน์ คำสรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
เขต ๒ ประธานกรรมการแปรญัตติ ขอสรุปรายงานคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

ตามมติที่ประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกรรมการประกอบด้วย 
๑. นายชัยวัฒน์  คำสรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๒ ประธานกรรมการ    
๒. นายถาวร  ทองทาบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๑  รองประธานกรรมการ 
๓. นายขันตรี  แสงตะวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๑  กรรมการ 
๔. นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๒  กรรมการ 
๕. นายวิชัย  ลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๒  กรรมการ 
๖. นายไตรรัตน์  ป่าเขือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๒  กรรมการ 
๗. นายสมบูรณ์  ร ิธรรมมา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๑   กรรมการ          
และเลขานุการ 
         ตามที่สภาเทศบาลตำบลสังคม ได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการแปรญัตติ
รับคำขอแปรญัตติ ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วรายงานการเสนอ       
คำแปรญัตติต่อประธานสภา ในวันที่ ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖ เพ่ือนำเข้าสู่วาระการประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น ปรากฎว่าไม่มี
สมาชิกหรือผู้บริหารยื่นคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗  แต่อย่างไร และคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่วมกันแล้ว ไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใด เห็นควรให้เสนอตามร่างเดิมที่นำเสนอต่อสภา ฯ   
 จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดทราบ       

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอผลการแปรญัตติของคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นั้น ขอให้ที่
ประชุมสภาฯ รับทราบร่วมกันครับ 

ที่ประชมุ 
 

รบัทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 
 

เรื่อง  ที่เสนอใหม่  

นายพลว ัฒน ์  เท ือกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ มีด้วยกัน 2 ญัตติ  คือ ญัตติที่ 1 คณะกรรมการแปรญัตติ
เสนอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
(วาระที่ 2 การแปรญัตติ) และ ญัตติที่ 2 เรื ่องขอความเห็นชอบทำบันทึกข้อตกลง
ระหว่างเทศบาลตำบลสังคมกับเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย   
ในลำดับต่อไปผมขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตตินำเสนอในญัตติที่ 1 ครับ 
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นายชยัวฒัน ์ คำสรดี  
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 
(ประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติ) 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายชัยวัฒน์ คำสรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
เขต ๒ ประธานกรรมการแปรญัตติ ขอสรุปรายงานคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

ตามมติที่ประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีกรรมการประกอบด้วย 
๑. นายชัยวัฒน์  คำสรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๒ ประธานกรรมการ    
๒. นายถาวร  ทองทาบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๑  รองประธานกรรมการ 
๓. นายขันตรี  แสงตะวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๑  กรรมการ 
๔. นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๒  กรรมการ 
๕. นายวิชัย  ลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๒  กรรมการ 
๖. นายไตรรัตน์  ป่าเขือ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๒  กรรมการ 
๗. นายสมบูรณ์  ริธรรมมา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต ๑  กรรมการและ
เลขานุการ 
         ตามที่สภาเทศบาลตำบลสังคม ได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการแปรญัตติ
รับคำขอแปรญัตติ ระหว่างวันที่  ๑๖ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วรายงานการเสนอคำ
แปรญัตติต่อประธานสภา ในวันที่ ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๖ เพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น ปรากฎว่าไม่มีสมาชิก
หรือผู้บริหารยื่นคำขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๗  แต่อย่างไร และคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่วมกันแล้ว ไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนใดหรือข้อใด เห็นควรให้เสนอตามร่างเดิมที่นำเสนอต่อสภา ฯ   
 จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดทราบ       

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานผลการแปรญัตติ ซึ่งมีการกำหนดรับ   
คำแปรญัตติจากสมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ในระหว่างวันที่ 15 - 20 สิงหาคม 2567 
และประชุมพิจารณาคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา ฯ และผู้บริหาร
ยื่นเสนอคำแปรญัตติและขอสงวนคำแปรญัตติ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควร
ให้เสนอตามร่างฯ เดิม ท่านสมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่     
ถ้ามีเชิญครับ หากมีขอเชิญเสนอได้ครับ 
เมื่อไม่มีท่านใดมีข้อซักถาม ผมขอให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบร่วมกันตามที่ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติเสนอ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2567 เสนอ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาใน วาระท่ี 3 การลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งที่ประชุมสภา ฯ 
มีมติรับหลักการ เมื่อคราวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 และได้
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติในวาระที่ 2 แล้วนั้น ในลำดับต่อไปผมจะ
ขอมติที ่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่าง         
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุกท่านต้องใช้ดุลยพินิจ
ของแต่ละท่านในการตัดสินใจลงมติ การใช้สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะท่าน ท่านสมาชิก   
สภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 เป ็นเทศบัญญัติ  เพื ่อเสนอผู ้กำกับด ูแลพิจารณาเห็นชอบ และให้
นายกเทศมนตรีตำบลสังคมลงนามประกาศใช้ต่อไป ขอให้ท่านใช้สิทธิ์ของท่านโดยการ  
ยกมือ หากสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบไม่ต้องยกมือ ขอเชิญให้ใช้สิทธิ ์โดยการยกมือ      
ขอเชิญใช้สิทธิ์ของท่านครับ 

มตทิีป่ระชมุ 
 

มีมติด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 เป็นเทศบัญญัติ โดยเสนอผู้กำกับดูแล (นายอำเภอ
สังคม) พิจารณาเห็นชอบและให้นายกเทศมนตรีตำบลสังคม ลงนามประกาศบังคับใช้
ตามระเบียบกำหนดต่อไป 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านที ่ลงมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ในลำดับต่อไปขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอเป็น
ญัตติที่ 2 เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคมพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 
 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคมและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ข้าพเจ้า    
นายสุวิน คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบทำ
บันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลสังคมกับเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง การกำจัด
ขยะมูลฝอย 

หลักการและเหตุผล  ตามบันทึกข้อตกลง ระหว่างเทศบาลตำบลสังคมกับ
เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕   
ข้อ ๑ “เทศบาลตำบลสังคม ตกลงจะนำขยะมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรของเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ โดยตกลงจ่ายเงินสมทบเป็นค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย ตันละ 
๓๐๐ บาท โดยชำระเงินทุกสิ้นเดือน” ต่อมาได้มีการประชุมและมีหนังสือแจ้งเวียนเพ่ือ
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการรับขยะมากำจัดที่ศูนย์คัดแยกมูลฝอยแบบครบวงจร เป็น 
๔ ระยะๆละ ๓ ปี ตามหนังสือเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่แจ้งเวียนแนบท้ายนี้ ดังนั้นใน
การทำบันทึกข้อตกลงหรือการเปลี ่ยนแปลงข้อตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเพื ่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น     
การดำเนินการบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๐(๓) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๖
(๑๘) และมาตรา ๒๑ วรรคสอง ประกอบกับประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เรื ่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ (๒) การทำความตกลงร่วมมือกันในการ
จ ัดทำบร ิการสาธารณะขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่นต ั ้ งแต ่สองแห ่งข ึ ้นไป                
เพื่อประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดทำบริการสาธารณะนั้นโดยตรงเมื่อ
หน่วยงานประชุมปรึกษาหารือร่วมกันแล้ว ให้นำเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงต่อไป 
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ข้อเท็จจริง ปัจจุบันเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ มีความประสงค์ให้การปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมตามหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าว บรรจุไว้ในหนังสือบันทึกข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานด้วย เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงขึ้นใหม่ แก้ไขข้อความ
เป็นดังนี้ 

“ข้อ ๑ เทศบาลตำบลสังคม ตกลงจะนำขยะมูลฝอยมากำจัดที่ศูนย์กำจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ตั ้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้โดยตกลงจ่ายเงินสมทบเป็น
ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะมูลฝอย ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ระยะเวลาจากวันที ่เริ ่มทำบันทึกข้อตกลง ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน 
๒๕๖๗ อัตราค่าธรรมเนียม ๖๕๐ บาท/ตัน 

๑.๒ ระยะเวลาตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๗๐ อัตราค่าธรรมเนียม  
๗๕๐ บาท/ตัน 

๑.๓ ระยะเวลาตุลาคม ๒๕๗๐ - กันยายน ๒๕๗๓ อัตราค่าธรรมเนียม  
๘๕๐ บาท/ตัน 

 ดังนั ้นเพื ่อให้เป็นไปตามข้อความที่แก้ไขเปลี ่ยนแปลง เทศบาลตำบลสังคม        
จ ึงเสนอญัตติ ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลสังคมกับเทศบาลตำบล            
ศรีเชียงใหม่ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลสังคม 

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
         ๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 
มาตรา 50 (3) กำหนดให้ เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตตำบล ดังนี้ รักษาความ
สะอาดของถนนหรือทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
          ๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (18) 
ให้เทศบาล มีอำนาจหน้าที ่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื ่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตน ดังนี้ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย และมาตรา 
21 วรรคสอง ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ที่ระบุไว้ในมาตรา 16 มาตรา 17 
มาตรา 18 มาตรา 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจร่วมมือกันดำเนินการหรืออาจ
ร้องขอให้รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนแล้วแต่กรณี ดำเนินการแทนได้ 
         ๓. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558     
                “ข้อ 2 การทำความตกลงร่วมมือกันในการจัดทำบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเดียวกัน หรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้ หากเป็นพื้นที่ติดต่อกัน และประชาชน
ในพื้นที ่นั ้นได้รับประโยชน์จากการทำบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ข้อ ๒ (2) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพ หรือไม่      
คุ้มทุน คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง หรือเป็นภารกิจที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกัน เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน โดย
จัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือและนำเสนอสภาท้องถิ่นแต่ละแห่ง พิจารณาให้ความ
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เห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้น ทั ้งนี้            
ให้รายงานและจัดส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู ้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบด้วย” 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  เทศบาลตำบลสังคม จึงมีความจำเป็นเสนอญัตติ เพื่อขอ
ความเห็นชอบทำบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลสังคมกับเทศบาลตำบล            
ศรีเชียงใหม่ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย ตามรายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้ 

จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ฯ ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง
เทศบาลตำบลสังคมกับเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย ท่านใดมี
ข้อสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากมีขอเชิญครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอนำเรียน ตาม
หนังสือเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ที ่นค 52503/ว 953  ลงวันที่ 22 สิงหาคม แจ้งให้
ดำเนินการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสาร
บันทึกข้อตกลงเรื่องการจำจัดขยะมูลฝอย ตามที่เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนการปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม      
ในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
นั ้นเทศบาลตำบลศรีเช ียงใหม่ จ ึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในกลุ่ม 
CLUSTERS ที่ 3 ภายใต้แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการจัดทำ
บันทึกข้อตกลง เรื ่องการกำจัดขยะมูลฝอย โดยให้ผ่านความเห็นชอบของสภาแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับลงนามในเอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้จัดส่งเอกสารบันทึกข้อตกลง และสำเนา
รายงานการประชุมสภาที่ผ่านความเห็นชอบของสภาแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย ให้เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 
ต่อไปครับ 

ผมขอนำเรียนข้อมูลเพิ ่มเติมดังนี ้ ตามที่ อบจ.หนองคายได้แจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายร่วมปรึกษาหารือ โดยผมได้มอบให้ท่านธันวา    
ลิธรรมมา และสุพัตรา แสงพรมชาลี เข้าร่วมประชุมเมื่อวานนี้ โดยมีประเด็นสำคัญคือ 
อบจ.หนองคายจะดำเนินการเก็บอัตราค่ากำจัดขยะ 450 ต่อตัน และจะมีการจ่ายเงิน
ปันผลคืนในช่วงปลายปี ผมจึงได้จัดทำข้อมูลพอสังเขป ดังนี้  

 

 ระยะทาง 
ไป-กลับ 

ค่าน้ำมัน 
(33 บาท/ลิตร) 

ค่ากำจัด
ขยะ /ตัน 

รวมค่าใช้จ่าย/
วัน 

บ่อขยะ อบจ.หนองคาย 240 กม. 24x33 = 792 บาท 450 1,242 บาท 

บ่อขยะ ทต.ศรีเชียงใหม่ 100 กม. 10x33 = 330 บาท 750 1,080 บาท 
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จากการคำนวณค่าใช้จ่ายโดยการประมาณกันนั้น จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 แห่ง มีราคาท่ีต่างกัน
ไม่มาก แต่หากจะนำไปกำจัดที่บ่อขยะ อบจ.หนองคาย ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทาง       
ที ่มากกว่า และมีค่าส ึกหรอของรถที ่มากกว่า จากการพิจารณาแล้วเห็นว่าหาก            
ทต.ศรีเชียงใหม ่จะข้ึนอัตราค่ากำจัดขยะเป็นตันละ 750 บาท จากเดิม 650 ต่อตัน นั้น
ก็ถือว่ามีความสมเหตุสมผล และเพ่ิมข้ึน 3 ปี 1 ครั้งเท่านั้น ครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญได้ครับ 

นายชยัวฒัน ์ คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสอบเราได้
สอบถาม อบจ.หนองคายหรือไม่ครับว่าให้รถขยะทุก อปท.ในเขตอำเภอสังคมมารวมกันที่
จุดเดียวแล้วให้ รถของ อบจ.หนองคายมารับขยะไปกำจัดอีกครั้ง เพ่ือที่จะได้ลดค่าใช้จ่าย
และเวลาในการเดินทางครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
ผมจะนำแนวคิดนี ้นำเสนอ อบจ.หนองคายเพื ่อพิจารณาและจะแจ้งผลให้ที ่ประชุม
รับทราบอีกครั้ง ครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากมีขอเชิญเสนอได้ครับ เมื่อไม่มีท่านใด
สอบถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในกาลงนามทำบันทึกข้อตกลง
ระหว่างเทศบาลตำบลสังคมกับเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย 
โปรดใช้สิทธิ์ของท่านโดยการยกมือครับ หากไม่รับรองไม่ต้องยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุสภาฯ  
 

ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม มีมตเิห็นชอบในการลงนามทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง
เทศบาลตำบลสังคมกับเทศบาลตำบลศรีเช ียงใหม่ เร ื ่อง การกำจ ัดขยะมูลฝอย           
ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที ่6 
 

เรื่องอื่น ๆ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอได้ครับ เริ่มจากท่านสมาชิก
สภาฯ ขอให้ทุกท่านเสนอก่อน แล้วจะเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชี้แจงภายหลังครับ 

นายพงษ์ศลิป ์ พวงเพชร 
(รองประธานสภาเทศบาลตำบล
สังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนายพงษ์ศิลป์      
พวงเพชร รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม จากการที่ผมได้ดูข่าวสารจากสื่อต่างๆ 
จะมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ เป็นสาเหตุของภัยแล้ง
รุนแรงในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร ไม่ทราบว่าเทศบาลมีแผน
ในการรับมือกับปัญหาภัยแล้งได้อย่างไร และเทศบาลตำบลสังคมก็เครื่องสูบน้ำด้วยระบบ
ไฟฟ้า และคลองส่งน้ำแต่ใช้การไม่ได้เนื่องจากเครื่องสูบน้ำชำรุด ผมเห็นว่าควรมีการซ่อม
บำรุงให้สามารถใช้งานได้เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยที่
ไม่ต้องรอเพียงแต่งบประมาณจากภายนอกมาสนับสนุน ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะได้รับ
การจัดสรรครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 
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นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายรุง่ฤทธิ ์ อึง่พวง 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายรุ ่งฤทธิ์       
อ่ึงพวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต 2  ขอสอบถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังบริเวณบ้านนายจันทร บ้านสังคม หมู ่ที ่ 1 จะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาใน
ปีงบประมาณนี้ได้หรือไม่ครับ เนื่องจากประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน
ครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายชยัวฒัน ์ คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเห็นดีตามที่ทา่น
พงศิลป์ ได้เสนอเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า หากเกิดปรากฎการณ์
เอลนีโญ ก็จะส่งให้เกิดปัญหาภัยแล้ง หากมีการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไว้ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมไว้ ซึ่งปัจจุบันเครื่องสูบน้ำได้ขึ้นมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อไม่ให้แพสูบ
น้ำชำรุดเสียหายเห็นควรหาวิธีเอาแพสูบน้ำลงไปไว้ในน้ำเช่นเดิมครับ  และปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนบริเวณซอยเทศบาล 11 เชื่อมถนนสังคม-หนอแสง ได้รับเรื่อง
จากประชาชนว่าต้องการให้เทศบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเป็นการเร่งด่วน
ครับ เนื่องจากหากปล่อยไว้นานถนนอาจจะชำรุดเสียหายและต้องใช้งบประมาณในการ
ซ่อมแซมจำนวนมากครับ  

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายถาวร  ทองทาบ 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายถาวร       
ทองทาบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม เขต 1  ขณะนี้กระจกนูนบริเวณซอยเทศบาล 
1 ห้วยวังหมาน แตกชำรุด ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วยครับ และซอย 5 
ข้างวัดโนนเกษมที่เชื ่อมไปถึงซอยหน้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสังคม ผิวถนนชำรุด
เสียหายมาก ขอให้ดำเนินการซ่อมแซมด้วยครับเนื่องจากเป็นถนนที่ตั้งของหน่วยงาน
ราชการ จะมีประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายสมบรูณ ์ รธิรรมมา 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายสมบูรณ์       
ริธรรมมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ขอหารือดังนี้ครับ บริเวณถนนซอยเทศบาล 3 
ปัจจุบันยังไม่มีรางระบายน้ำ และมีน้ำจากใต้ดินไหลซึมผ่านตลอดเวลา ทำให้เกิดตะไคร่
น้ำและถนนลื่น อาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ถนนได้  ประชาชนร้องเรียนมาว่ามีร้านขาย
โทรศัพท์ที่เปิดใหม่ บริเวณ ถนน 0211 บ้านเจื้อง ตรงข้ามกับร้านอี๊ดปลาน้ำโขง มีการ
ตั้งป้ายโฆษณาบริเวณริมฟุตบาททางเท้า ทำให้กรีดขวางทางเดินเท้าของประชาชน ขอให้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ร้านดำเนินการย้ายป้ายออกด้วยครับ และประชาชนซอย    
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ทวีชัย 5 ขอให้เทศบาลตำบลสังคมดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในซอย ตลอดทั้ง
ซอยซึ่งมีประมาณ 3 จุดครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านผู้นำชุมชน มีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอได้
ครับ 

นางศรีประไพ จนัทรประภา 
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านแก้งไก่) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีประชาชนบ้านแก้ง
ไก่ ร้องเรียนมาว่าขอให้เทศบาลดำเนินการเปิดเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ในเวลาช่วง 
08.00 น. และ 18.00 น. ไม่เปิดช่วง 12.00 น. ได้หรือไม่ค่ะ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผู้เข้าประชุมท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอได้
ครับ 

นายจตุิพงษ ์จินดาหอม 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) 
 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายจุติพงษ์   
จินดาหอม ผอ.กองสวัสดิการสังคม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 
11 สิงหาคม 2566  โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ครับ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงิน    
เบี้ยยังชีพ ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. มีสัญชาติไทย  
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
4. เป็นผู ้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการ

ผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด 
หมวด 2 ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ บุคคลใดที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ให้ยืนยันสิทธิ

รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยไม่ต้องลงทะเบียน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวย
ความสะดวกโดยการแจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มีสิทธิ หากผู้สูงอายุมีความประสงค์ที่จะรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แนบเอกสารหลักฐานข้อมูล เพื่อยืนยันสิทธิตนเอง ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  

(1) แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
(2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุผ่านธนาคาร 
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้สูงอายุซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง หรือ 

กรุงเทพมหานครได ้ย ้ายภ ูม ิลำเนาไปอยู ่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถ ิ ่นอ ื ่น หรือ
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ให้ผู้สูงอายุนั้นยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ หรือกรุงเทพมหานคร ที่ตนมีภูมิลำเนา ในกรณีที่
ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม หรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรุงเทพมหานคร        
ซึ่งเป็นภูมิลำเนา แห่งใหม่ของผู้สูงอายุ เพื่อให้แจ้งผู้สูงอายุยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ หรือกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี     
ให้ผ ู ้ส ูงอายุได้ร ับเบี ้ยย ังช ีพผู ้ส ูงอาย ุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเดิม หรือ
กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่แจ้งย้ายภูมิลำเนา เว้นแต่
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ผู้สูงอายุนั ้นได้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี ้ยยังชีพ ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
แห่งใหม่ หรือกรุงเทพมหานคร  ในกรณีที่ผู้สูงอายุได้ดำเนินการยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ หรือกรุงเทพมหานคร จ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไป  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ หรือกรุงเทพมหานคร 
ต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นเดิม หรือกรุงเทพมหานครก่อน 
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้สูงอายุมิได้มาดำเนินการตามวรรคหนึ่งภายในปีงบประมาณที่แจ้ง
ย้ายภูมิลำเนา หากได้ดำเนินการยืนยันสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอีก
ครั้งในเดือนถัดไป 
        ข้อ 18 ในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ
ยังมิได้ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามข้อ 6 (4) ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ใช ้ค ุณสมบัติผ ู ้ร ับเบ ี ้ยย ังช ีพผู ้ส ูงอายุตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพลางก่อน  และในวันที่ 29 สิงหาคม 
2566 เทศบาลตำบลสังคม โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังคมจะเข้ารับโล่เกียรติยศ 
รางวัลเมืองเป็นมิตรกับผู ้สูงอายุและผู ้พิการ ประจำปี 2566 ที ่ศาลากลางจังหวัด
หนองคาย ครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผู้เข้าประชุมท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอได้
ครับ 

นางเสาวภา  ทุมไพร 
(หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาล) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางเสาวภา  
ทุมไพร หัวหน้าสำนักปลัด ตามท่ีท่านสมาชิกสภา ฯ ได้เสนอเรื่องกระจกนูน ซอยเทศบาล 
1 ชำรุด และการติดตั้งป้ายร้านโทรศัพท์ที่รุกล้ำทางเดินสาธารณะนั้น จะดำเนินการแจ้ง
งานป้องกันฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด ผู้เข้าประชุมท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอได้ครับ 

นางสพุัตรา  ชานยั 
(ผอ.คลัง) 

 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุพัตรา    
ชานัย ผอ.กองคลัง ขอรายงานข้อมูลรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 
23 สิงหาคม 2566 ดังนี้ 

 

 

 

 

 
 

จึงเรียนที่ประชุมสภาเพ่ือโปรดทราบค่ะ 

หมวด
รวมหมวดภาษีอากร
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทั้งหมด 52,000,000.00 38,006,182.46 -13,993,817.54

0.00         11,730.00 11,300.00

25,606,000.00 17,864,545.95 -7,741,454.05
23,954,000.00 17,878,777.27 -6,075,222.73

555,000.00 192,122.00 -362,878.00
300,000.00 137,747.11 -162,252.89

513,000.00 806,314.48 293,341.48
1,072,000.00 1,114,918.65 42,918.65

ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณ
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ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผู้เข้าประชุมท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอได้
ครับ 

สบิตำรวจโทประพล  มสีต ิ
(ปลัดเทศบาล และ เลขานุการ
สภาฯ) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมสิบตำรวจโท  
ประพล  มีสติ ปลัดเทศบาลและเลขานุการสภาฯ ผมขออนุญาตให้นิติกร ได้ชี้แจงข้อมูล
การทำการนอกเขตเทศบาลให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
อนุญาตตามที่เสนอครับ 

นายณฐัพงษ ์ อนิทรแ์ขน 
(นิติกร) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายณัฐพงษ์    
อินทร์แขน นิติกร ขออนุญาตนำเรียนในส่วนของข้อกฎหมายเรื่องการทำกิจการนอกเขต
กรณี ซอยเทศบาล 11 เชื่อมถนนสังค-หนองแสง โดยหลักแล้วพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 ได้กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลของตนเองเท ่าน ั ้นแต ่ในมาตรา 57 ทว ิประกอบหน ังส ือส ั ่ งการ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0804.3 / ว 0315 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่องการ
ทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1.2 กำหนดให้เทศบาล อาจทำ
กิจการนอกเขตได้ เมื่อเข้ากรณีดังต่อไปนี้ 
1.การนั้นจำต้องจำเป็นต้องทำและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำเนินตามอำนาจ
หน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 
2.ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาลสภาจังหวัดหรือสภา
ตำบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องและ  
3.ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทย 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำซอยเทศบาล 
11 เชื่อมถนนสังคม-หนองแสง เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับพื้นที่ของ อบต.สังคม หรือ อบต.
แก้งไก่ จึงเป็นการทำกิจการนอกเขต ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบล
สังคมด้วย ตามมาตรา57 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกอบข้อ 
1.2 ของหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0804.3 / ว 0315 ลงวันที่ 17 
มกราคม 2562 เรื่องการทำกิจการนอกเขตขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งหลังจากที่
ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลแล้ว ก็จะได้ส่งเรื่องขออนุมัติทำกิจการนอกเขตให้
นายอำเภอพิจารณา และเสนอต่อผู้ว่าราชจังหวัดต่อไป จนกว่ากระทรวงมหาดไทยจะมี
คำสั่งให้ทำกิจการนอกเขตได้ ซึ่งปกติแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบ
อำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ และเทศบาลตำบลสังคมก็ต้องขออนุญาต อบต.
แก้งไก่ หรือ อบต.สังคม โดยความเห็นชอบจากสภา อบต.แก้งไก่ หรือ อบต.สังคม       
ในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นท้องถิ่นที่ มท 0804.6 / ว 2709 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เรื่องการหารือ
กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ส่วนการทำกิจกรรมต่างๆเป็นการชั่วคราว อาทิ การจัดกิจกรรม
การแสดง การจัดงานสืบสานประเพณีต่าง ๆ เป็นการชั ่วคราวนั ้น ไม่ต้องขอตาม
หลักเกณฑ์ครับ 
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ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในประเด็นต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอปัญหาต่างๆ มานั้น 
ขอเชิญท่านสุริยันต์  ลิธรรมมา ชี้แจงให้ที่ประชมรับทราบด้วยครับ 

นายสรุยินัต ์ลธิรรมมา 
(ผอ.กองช่าง) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสุริยันต์       
ลิธรรมมา ผอ.กองช่าง ขอชี้แจงดังนี้ครับ ตามที่ท่านพงษ์ศิลป์ได้สอบถามเกี่ยวกับการ
ซ่อมแซมและการนำแพสถานีส ูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าลงไปไว้ในแม่น้ำโขงนั ้น สืบ
เนื่องมาจากช่วงประมาณวันที่ 8-10 เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาระดับน้ำโขงสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทำให้แพสูบน้ำดันสูงขึ ้นมาตามระดับของแม่น้ำโขง กองช่างพร้อมด้วยงาน
ป้องกันฯ จึงได้ไปขยับแพลงตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม แล้ว ซึ่งน้ำก็ลดระดับลงอย่าง
รวดเร็วด้วยเช่นกัน ทำให้แพเครื่องสูบน้ำเกยตื ้นที ่ริมฝั ่งแม่น้ำโขง และในวันที่ 15 
สิงหาคม กองช่างและงานป้องกันฯ ได้ดำเนินการขยับแพเครื่องสูบน้ำลงอีกครั้ง แต่ติด
ปัญหาบริเวณเหล็กที่อยู่ใต้ท้องแพนั้นติดคาอยู่กับก้อนหินและตอไม้ ซึ่งกองช่างได้ไป
พยายามดันลงก็ยังไม่สามารถนำแพลงไปในน้ำได้ ส่วนเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ
นั้น เนื่องจากเครื่องสูบน้ำมีอายุการใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527 ซึ่งถือว่ามีอายุการใช้
งานมาอย่างยาวนาน ในส่วนที่มีการชำรุดเสียหายคือส่วนตู้คอนโทรล ซึ่งได้ประสานให้
สำนักชลประทานท่าบ่อ มาดำเนินการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมา ซึ่งช่าง
เฉพาะในพื้นที่ยังไม่มี ทั้งนี้ผมได้วางแผนกับทีมงานกองช่างว่าน่าจะมีการวางตู้คอนโทรล
ไว้ด้านบนเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษา   

ตามที่ท่านรุ่งฤทธิ์ ได้สอบถามเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณ
ซอยบ้านนายจันทร ในส่วนนี้ผมได้ขออนุมัติในงบประมาณในการดำเนินการไปแล้ว ซึ่งจะ
ได้นำปรึกษากับกองคลังอีกครั้งว่าจะมีงบประมาณมาดำเนินการหรือไม่ครับซึ่งกองช่าง
มิได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่ทุกท่านได้เสนอมา  

ตามที่ท่านชัยวัฒน์ ได้สอบถามเรื่องที่ได้ออกสำรวจถนนที่ชำรุดเสียหายบริเวณสี่
แยกซอยเทศบาล 11 เชื่อมกับถนนสังคม-หนองแสง กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว
พบว่าถนนมีการชำรุดเสียหายและได้มีน้ำไหลผ่านถนน ซึ่งกองช่างได้สำรวจและประมาณ
การค่าใช้จ่ายไว้แล้วครับ  

ตามท่ีท่านถาวร ได้เสนอให้มีการดำเนินการช่อมแซมถนนบริเวณ ซอยเทศบาล 4 
กองช่างได้ดำเนินการสำรวจและประมาณการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่อยงานภายนอกแล้ว และได้เสนอประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นในการบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายเรียบร้อยแล้วครับ  

ตามที่ท่านสมบูรณ์ ได้สอบถามบริเวณถนนซอยเทศบาล 3 มีน้ำไหลผ่านถนน
ตลอดเวลา ซึ่งจากการที่ได้ไปสำรวจนั้นก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าน้ำไหลออกมาจากไหนและ
ได้ประมาณการงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วครับ และตามที่
ขอให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณซอยทวีชัย 5 นั้นกองช่างจะดำเนินการสำรวจแล้ว
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินการอีกครั้งครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผมได้รับแจ้งจากประชาชนว่าขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลสังคม ดำเนินการตัดต้น
มะม่วงบริเวณบ้านนายสิงห์ขร ด้วยครับเนื่องจากกิ่งปกคลุมสายไฟฟ้า เกรงว่าอาจะทำให้
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สายไฟขาดได้ครับ ผู้เข้าประชุมท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ 
หากขอเชิญเสนอได้ครับ 

สบิตำรวจโทประพล  มสีต ิ
(ปลัดเทศบาล และ เลขานุการ
สภาฯ) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเรื่องการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาถนนซอยเทศบาล 11 เชื ่อมถนนสังคม-หนองแสง สืบเนื ่องจากต้อง
ดำเนินการทำการนอกเขตซึ่งหากดำเนินการตามขั้นตอนที่นิติกรได้ชี้แจงไปนั้น จะต้อง
ดำเนินการหลายขั้นตอน หากเป็นความจำเป็นเร่งด่วนหากแก้ไขโดยไม่ทำการนอกเขต 
โดยการยกระดับถนนและหาวิธีระบายน้ำไปตามทางน้ำตามธรรมชาติ  ก็น่าจะแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แต่หากไม่สามารถดำเนินการได้ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่
ถูกต้องต่อไปครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญได้ครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดเสนอผมจะ
ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ตามที ่ท ่านสมาชิกสภาฯ            
ได้สอบถามหรือได้เสนอแนะต่างๆ ครับ 

นายสวุนิ  คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิก
สภาฯ และผู้นำชุมชนได้นำเสนอเรื่องร้องเรียนและปัญหาต่างๆ รวมถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ผมต้องขอขอบคุณท่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลพี่น้อง
ประชาชนเป็นอย่างดี  และตามที่ผู้นำชุมชน บ้านแก้งไก่ ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากการเปิดเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 
ว่าไม่ต้องการให้เปิดในเวลา 12.00 น. – 12.30 น. นั้น ผมก็ได้รับข้อมูลมาบ้างแล้ว
ครับ แต่เทศบาลตำบลสังคมได้ดำเนินการจัดทำเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ข้อมูล       
มาอย่างต่อเนื่องแล้ว ซึ่งหากจะดำเนินการเปิดเสียงตามสายในเวลา 18.00 น. นั้นก็จะมี
เสียงอื่นที่สอดแทรกเข้ามา เช่น เสียงจากตลาดนัด เมื่อเสนอข่าวสารอาจจะไม่ได้ยิน
ชัดเจน และทราบมาว่ามีเพียงจุดเดี่ยวที่ได้รับผลกระทบ เทศบาลจะดำเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยการย้ายลำโพงออกจากจุดที่มีผู้ได้รับผลกระทบครับ และเรื่องการดำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับระบบสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าของเทศบาลตำบลสังคม ตั้งแต่ที่ผมได้มา
ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลสังคมนั้น ผมได้ดำเนินการเสนอโครงการและขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมจากกรมชลประทานแล้ว ซึ่งกรมชลประทานก็
ได้เข้ามาสำรวจและจะสนับสนุนงบประมาณรวมถึงบุคลากรในการซ่อมแซมมาให้ รวมถึง
จะดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำให้ใหม่ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล ทำให้โครงการได้
หยุดชะงักไป และปัญหาอีกส่วนหนึ่งคือ ปัญหาเรื่องที่ดินที่จะวางคลองส่งน้ำไป ซึ่งมีการ
เปลี่ยนเจ้าของที่ดินซึ่งเจ้าของใหม่ไม่ยินยอมให้ใช้ที่ดินเหมือนที่ผ่านมา และจะให้กองช่าง
ดำเนินการประสานกับกรมชลประทานอีกครั้งครับ  ตามที่กองคลังได้ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2566 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 
ซึ่งงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรมานั้น ไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ การ
แก้ไขปัญหาถนนซอยเทศบาล 3 และ ซอยเทศบาล 11 เชื่อมถนนสังคม-หนองแสง นั้น 
หากมีงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วนครับ 



~ ๑๕ ~ 
 

 
 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอได้ครับ 

นายชยัวฒัน ์ คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณีท่ีดินที่จะให้วาง
ท่อส่งน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าไปยังคลองส่งน้ำนั้น เทศบาลควรดำเนินการ
ติดต่อขอให้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินอีกครั้ง เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ และการดำเนินการกอสร้าง ถนน ซอยต่างๆในเขตเทศบาล ควรมีการ
อุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ก่อนการดำเนินการต่าง ๆ ครับ  

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
หรือผู้เข้าร่วมประชุม ผอ.กองต่าง ๆ ท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอีก
หรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ หากไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมในครั้งนี้ผมขอปิดประชุม 

 
ปดิการประชมุเวลา 13.15 น. 
 
 

(ลงชื่อ)……………………… ….......................ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวทิพพาพร  ศรีบุรินทร์)  

           ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท …………………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (ประพล  มีสติ) 
                     ปลัดเทศบาลตำบลสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖ ~ 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 3  ประจำปี 2566  เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕66 แล้วปรากฏว่า
ถูกต้องตามระเบียบวาระการประชุมฯ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๓๓  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร) 

      รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………..กรรมการ 

 (นายสมบูรณ์  ริธรรมมา) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………....กรรมการ 
          (นายไตรรัตน์  ป่าเขือ)  
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 
 

                     ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคมลงนามรับรองรายงานการประชุม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
              (ลงชื่อ) .……………………………................ 
                                            (นายพลวัฒน์  เทือกทาคำ) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๗ ~ 
 

 
 

 


